

**ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN
THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Số 1424 - CV/TU

V/v góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

*Kính gửi: - Các đồng chí Thành ủy viên,
- Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.*

Thực hiện Kế hoạch số 177 -KH/TU ngày 15/8/2019 của Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo quy định của Trung ương Đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến hành góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; Thường trực Thành ủy có ý kiến như sau:

1. Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ Thành phố gửi dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khóa XI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy.

Riêng văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cử người đến Văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố để nhận (Sẽ thông báo sau).

2. Bí thư các chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị đảng viên để tham gia góp ý trực tiếp vào các văn kiện; đối với các đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức cho đảng viên tham gia góp ý tại chi bộ trực thuộc đảng bộ mình. Sau các hội nghị trên Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm tổng hợp ý kiến góp ý của các đảng viên (theo hướng dẫn số 60 -HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Gợi ý ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025) để báo cáo trước Đại hội chi, đảng bộ mình.

Báo cáo tổng hợp ý kiến sau khi được đại hội chi, đảng bộ thông qua, gửi về Thành ủy (qua Văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố) chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi kết thúc đại hội.

3. Văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố có trách nhiệm gửi các văn kiện của Trung ương và dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đến các đồng chí Thành ủy viên, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đề nghị các đồng chí Thành ủy viên nghiên cứu và trực tiếp tham gia góp ý tại chi bộ đang sinh hoạt./.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Lưu Văn phòng.



Trần Minh Nam